

— Mỗi tỉnh cần phải tổ chức chỉ đạo một xã suốt mùa cá để có kinh nghiệm lãnh đạo chung. Bộ Nông lâm sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Hành chính Liên khu 4 chỉ đạo một tỉnh trong khu.

### 2) Giải quyết khó khăn cho ngư dân

— Hiện nay, có một số nghề đã bắt đầu làm, nhưng cũng còn một số nghề khác, ngư dân đang chuẩn bị để làm vào những tháng 9, tháng 10, 11 âm lịch. Ủy ban Hành chính khu, tỉnh cần lãnh đạo chặt chẽ các ngành có kế hoạch cung cấp kịp thời các thứ cần thiết cho ngư dân, hướng dẫn ngư dân tổ chức trao đổi kỹ thuật nghề nghiệp cho nhau và chú ý giúp đỡ kỹ thuật cho những nghề mới bắt đầu phát triển.

Đặc biệt, Hải phòng, Kiến an, Thái bình, Nam định, ngư dân thiếu gỗ đóng thuyền rất nhiều. Nông hải sản, Lâm thổ sản, Nông lâm, Cục vận tải thủy cần có kế hoạch phối hợp vận chuyển gỗ về bán cho ngư dân, và cần tích cực vận động ngư dân đến nơi có gỗ ở Khu 4 để mua gỗ và đóng thuyền tại chỗ.

Lâm thổ sản Hồng quang và Hải ninh cần đặt lại địa điểm, sửa lại thể thức bán gỗ để ngư dân mua được dễ dàng.

Những yêu cầu nguyên liệu như: cước, chì, gai, v.v... của nghề câu cần phải được tích cực giải quyết, nhất là ở Quảng bình, Kiến an, Hải phòng, Hồng quang, Hải ninh và Vĩnh linh.

— Sửa đổi lại thể thức bán muối được dễ dàng và sát yêu cầu cụ thể từng thời gian của ngư dân. Cần có biện pháp chống thương nhân đầu cơ mua bán muối làm trở ngại cho việc cung cấp muối cho ngư dân như ở Hồng quang, Hải phòng, Hải ninh, Nam-định-vừa qua.

### 3) Củng cố lại các toán đánh cá, Hội dân đánh cá và chú trọng hơn nữa việc đề cao khen thưởng những thành tích sản xuất:

— Ban liên lạc nông dân toàn quốc đã có chỉ thị nêu rõ đường lối và kế hoạch củng cố các toán đánh cá, kiện toàn Hội dân đánh cá. Ủy ban Hành chính khu, tỉnh cần theo dõi đôn đốc và giúp đỡ cấp dưới thi hành.

— Khu, tỉnh, huyện nào còn thiếu cán bộ theo dõi nghề cá biển, cần bổ sung và có kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ.

— Cần chú trọng hơn nữa việc đề cao khen thưởng những thành tích sản xuất của cá nhân, đơn vị để đẩy mạnh tinh thần phấn khởi sản xuất và công tác của ngư dân, cán bộ.

Nhận được thông tri này, yêu cầu Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh có kế hoạch cụ thể lãnh đạo các ngành gấp rút sửa chữa các thiếu sót đã qua

nhằm phục vụ cho vụ cá tháng 8 này được nhiều kết quả. Các Bộ Nông lâm, Thương nghiệp và các Tổng công ty nghiên cứu kế hoạch thi hành cho kịp thời.

Đề nghị Ủy ban Hành chính khu, tỉnh thường xuyên báo cáo tình hình và công tác lãnh đạo nghề cá biển về cho Thủ tướng phủ.

Hà-nội, ngày 20 tháng 9 năm 1957

T/L Thủ tướng Chính phủ  
Chủ nhiệm văn phòng Nông lâm —  
Thủy lợi Thủ tướng phủ  
TRẦN-HỮU-DỨC

## LIÊN BỘ

### NÔNG LÂM — TƯ PHÁP — TÀI CHÍNH

### THÔNG TƯ số 3-TT/LB ngày 14-8-1957 về việc giải quyết thủ lao về canh giữ lâm sản phạm pháp.

#### LIÊN BỘ NÔNG LÂM — TƯ PHÁP — TÀI CHÍNH

Kính gửi: các Ủy ban Hành chính khu, tỉnh,  
Đồng gửi các Khu, Ty  
Nông lâm và Ty Lâm nghiệp.

Từ trước đến nay tiền chi phí về việc bắt, giữ các lâm sản phạm pháp chưa được quy định rõ ràng nên việc thi hành không thống nhất. Có địa phương trích trong số tiền thu để chi, làm thiệt cho công quỹ, có địa phương chỉ động viên tinh thần anh em dân quân du kích hay công an xã, nên kết quả tham gia giúp đỡ cán bộ lâm nghiệp trong việc kiểm soát rất kém, do đó còn xảy nhiều trường hợp thất thu.

Để việc chi tiêu được hợp lý và động viên được tinh thần hăng hái của anh em dân quân du kích hay công an xã tích cực giúp đỡ cán bộ lâm nghiệp, trong khi chờ việc bổ sung thể lệ lâm nghiệp, Liên Bộ tạm quy định như sau:

1) Lâm sản phạm pháp sẽ giao cho Ủy ban xã để sử dụng lực lượng dân quân du kích hay công an xã canh giữ trong thời gian chờ đợi sự giải quyết của Ủy ban Hành chính và cơ quan lâm nghiệp. Việc canh giữ này nhằm đề phòng sự trốn tránh hoặc phá tán lâm sản của người phạm pháp.

Tùy theo số lâm sản nhiều hay ít mà ấn định một hay hai người canh gác (không nên quá hai người).

2) Người phạm pháp phải chịu thêm khoản tiền chi phí về thuê phương tiện đuổi bắt như thuyền xe, và tiền thù lao của những người canh giữ lâm sản trái phép, ngoài số tiền phạt hoặc bồi thường theo xử lý của cơ quan lâm nghiệp.

3) Trường hợp lâm sản phạm pháp không có chủ (vô danh), cơ quan lâm nghiệp sẽ trích vào khoản tiền bán lâm sản tịch thu để trả thù lao.

4) Cơ quan lâm nghiệp sẽ căn cứ vào số người và số ngày thực sự phải canh giữ, dựa theo giá nhân công trung bình của địa phương mà ấn định số tiền thù lao cho sát đúng.

Khoản tiền thù lao này sẽ do cơ quan lâm nghiệp trực tiếp thu cùng với lúc thu tiền phạt hoặc bồi thường, và trao cho Ủy ban địa phương để trả cho anh em.

Trên đây mới chỉ là tiền thù lao về canh giữ lâm sản phạm pháp, còn tiền thưởng cho những người chỉ điểm lâm sản phạm pháp, đang nghiên cứu và sẽ có quy định sau.

Ngày 14 tháng 8 năm 1957

K/T Bộ trưởng Bộ

Bộ trưởng Bộ Nông lâm

Tài chính

NGHIÊM XUÂN YÊM

Thứ trưởng

TRỊNH VĂN BÌNH

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

VŨ ĐÌNH HÒE

## CÁC BỘ

### BỘ GIÁO DỤC

**THÔNG TƯ số 29-TT/BD ngày 5-8-1957**  
về việc thành lập Ban vận động diệt  
dốt ở các cấp.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Kính gửi: Ủy ban Hành chính các khu,

Ủy ban Hành chính các thành phố  
Hà nội, Hải phòng,

Ủy ban Hành chính các tỉnh trực  
thuộc.

Từ ngày thành lập Bình dân học vụ đến nay, nhất là trong năm 1956, nhiều địa phương đã thành lập các tổ chức quần chúng giúp đỡ Bình dân học vụ như: ban Bảo trợ Bình dân học vụ, ban Khuyến học, ban Thanh toán nạn mù chữ, ban Vận động Bình dân học vụ, v.v... Các ban này đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa nạn mù chữ và bồi đắp văn hóa ở các địa phương. Nhưng vì nhiệm vụ và tổ chức cũng như lề lối làm việc chưa được quy

định rõ ràng, chính quyền chưa chú ý lãnh đạo, tác dụng nòng cốt của cán bộ Bình dân học vụ còn kém cho nên kết quả hoạt động của các tổ chức ấy cũng bị hạn chế nhiều.

Năm 1957, năm thứ hai của kế hoạch ba năm thanh toán nạn mù chữ, nhiệm vụ của Bình dân học vụ càng nặng nề hơn, việc vận động đông đảo nhân dân tham gia phong trào Bình dân học vụ cần được tăng cường gấp bội, cho nên trong chỉ thị số 114-TTg ngày 27 tháng 3 năm 1957 Thủ Thủ trưởng có quy định: «Tây địa phương có thể tổ chức các ban Vận động diệt dốt có các ngành và các đoàn thể liên quan, các phần tử trí thức ở nông thôn và thành thị và những người có nhiệt tình với công cuộc Bình dân học vụ tham gia» để giúp Chính phủ cùng tiến hành công tác xóa nạn mù chữ. Thi hành chỉ thị đó, Bộ thấy việc thành lập và củng cố các ban Vận động diệt dốt ở các địa phương hiện nay đã trở nên một vấn đề quan trọng và cần thiết. Kinh nghiệm cho biết các ban Vận động diệt dốt ở địa phương nào hoạt động thực sự thì có tác dụng lớn đến việc phát triển và duy trì phong trào Bình dân học vụ đầy mạnh được công tác xóa nạn mù chữ trong nhân dân.

Dưới đây Bộ quy định một vài điểm về các khu, tỉnh nghiên cứu thực hiện.

## NHIỆM VỤ

Ban Vận động diệt dốt là một tổ chức quần chúng thành lập để giúp đỡ Ủy ban Hành chính lãnh đạo thực hiện kế hoạch phát triển Bình dân học vụ. Ban này có nhiệm vụ huy động phối hợp mọi khả năng diệt dốt của các đoàn thể nhân dân đầy mạnh phong trào Bình dân học vụ.

Cụ thể là:

1) Tuyên truyền cho những người còn mù chữ và mới thoát nạn mù chữ nhận rõ quyền lợi và nghĩa vụ học tập, động viên họ tự nguyện tham gia học tập liên tục, ở mọi nơi, mọi lúc để gấp rút thanh toán nạn mù chữ và bồi đắp văn hóa đúng kế hoạch Nhà nước.

2) Vận động người biết chữ xung phong làm cán bộ, giáo viên và giúp đỡ chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách của Chính phủ đối với cán bộ, giáo viên Bình dân học vụ.

3) Vận động các tầng lớp nhân dân giúp đỡ phương tiện hoạt động cho giáo viên, phương tiện học tập cho học viên để duy trì và phát triển phong trào (giúp đỡ xây dựng trường sở, giúp đỡ ánh sáng, học cụ, học phẩm vận động tặng phẩm cho cán bộ, giáo viên học viên, đơn vị có thành tích, tổ chức tổ giữ trẻ, tổ giữ trâu, giúp đỡ về vật chất cho cán bộ, giáo viên túng thiếu v.v...